

## คำประกาศเกียรติคุณ

### อาจารย์นายแพทย์บุรฉัตร สังข์ทอง

อาจารย์แพทย์ดีเด่นเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของแพทยสภาประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์นายแพทย์บุรฉัตร สังข์ทอง สำเร็จการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ จากแพทยสภา เมื่อปีการศึกษา 2539 และได้เข้ารับราชการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเมื่อ 1 เมษายน 2535 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 31 ปี เมื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก รุ่น 1 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาเรียนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในปี 2554 ก็ได้เป็นอาจารย์แพทย์สอนนักศึกษาทุกรุ่นมาโดยตลอดจนถึงรุ่นที่ 13 ในปัจจุบัน

นายแพทย์บุรฉัตร สังข์ทองเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความขยัน อดทน ให้ความสำคัญและรักษาผู้ป่วยอายุรกรรม ในความรับผิดชอบอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ทุ่มเท ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยสูง ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเรียนเรื่องการละทิ้งผู้ป่วย ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม นายแพทย์บุรฉัตร สังข์ทอง เป็นผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศตนให้กับราชการ ไม่เคยทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ในเรื่องของการเป็น role model ด้านการเสียสละอยู่บ่อยๆ ไม่สนใจลาภยศ ชื่อเสียง เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย ในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลนักศึกษาแพทย์ ที่เป็นลูกศิษย์และเพื่อนร่วมสหวิชาชีพด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง

ด้านชีวิตส่วนตัว มีภรรยาและบุตรอีก 2 คน เป็นแบบอย่างของการครองตน การดูแลครอบครัว เป็นผู้ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อภรรยาเป็นอย่างดี ช่วยกันเลี้ยงดูบุตรทั้ง 2 คน จนบุตรประสบความสำเร็จ ได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาที่รัก และชอบ ปัจจุบันยังให้การดูแลบุพการีที่เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเอง

ด้วยเกียรติคุณดังกล่าว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และแพทยสภา จึงมีมติให้ อาจารย์นายแพทย์บุรฉัตร สังข์ทองเป็นผู้สมควรได้รับได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ในเชิงคุณธรรม และจริยธรรมของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์แพทย์ เป็นแบบอย่างให้กับแพทย์รุ่นพี่ รุ่นน้องและลูกศิษย์ที่จะเป็นแพทย์ในอนาคตต่อไป